



United Way of Massachusetts Bay's

Cầu Quan Hệ Đối Tác (RFP)

Các kế hoạch đề xuất đầy đủ phải được gửi qua cơ sở dữ liệu quản lý tài trợ của United Way, Survey Monkey Apply (Smapply), trước 5 giờ chiều theo giờ EDT, ngày 14 tháng 7 năm 2023.



United Way of
Massachusetts Bay



United Way of
Massachusetts Bay

Mục Lục

Về United Way (2)

Các Cơ Hội Tài Trợ
(3)

Tập Trung về Địa Lý
và Dân Số (3)

Dịch Vụ Trực Tiếp (5)

Chính Sách Công (6)

Quan Hệ Đối Tác và
Thay Đổi Hệ Thống
(6)

Hậu Cần, Hỗ Trợ và
Đánh Giá Cộng Đồng
(9)

Chỉ Số (13)

Tổng Quan

Vào tháng 4 năm 2023, United Way of Massachusetts Bay (United Way) đã đưa ra một chiến lược tổ chức mới tập trung vào việc thúc đẩy một khu vực bình đẳng về kinh tế – *một khu vực nơi tất cả mọi người đều có quyền tiếp cận cơ hội tài chính, và sự thịnh vượng được chia sẻ giữa các chủng tộc và sắc tộc*. Bản thân công việc này mang tính hợp tác; và nguồn tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận là một yếu tố quan trọng. Tài liệu này giới thiệu trọng tâm của United Way trong bảy năm tới và cung cấp bước tiếp theo cho những tổ chức đang tìm kiếm nguồn tài trợ mới hoặc duy trì nguồn tài trợ có sẵn, bao gồm thông tin chi tiết về các cơ hội tài trợ hiện có.

Các Điểm Nổi Bật trong Quan Hệ Hợp Tác của United Way

- Tài trợ không hạn chế để hỗ trợ tính bền vững
- Cơ hội để xây dựng năng lực tập thể của khu vực bằng cách tìm hiểu những hoạt động có hiệu quả và mở rộng quy mô của hoạt động đó
- Cam kết chung đối với sự thay đổi hệ thống và sự hợp tác thúc đẩy chuyên môn của các đối tác đa dạng trong phong trào vì công bằng kinh tế
- Tập trung vào Hòa Nhập Kinh Tế và Phát Triển Sự Thịnh Vượng; Các Chương Trình Giáo Dục Sớm và Ngoài Giờ Học; Lộ Trình Giáo Dục và Nghề Nghiệp cho Thanh Thiếu Niên; và Nhà Ở An Toàn và Ổn Định
- Tập trung vào Boston (đặc biệt là, Dorchester, East Boston, Hyde Park, Mattapan, and Roxbury), Cambridge, Chelsea, Haverhill, Lawrence, Lowell, Lynn, Malden, Quincy, Revere, Salem, và Taunton

Bắt đầu từ đâu: Trang web đăng ký và [Biểu Mẫu Điều Kiện Hội Đủ](#)

RFP này có sẵn bằng tiếng Quảng Đông, tiếng Cape Verdean Creole, Haiti Creole, tiếng Quan Thoại, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.



United Way of
Massachusetts Bay

REQUEST FOR PARTNERSHIP 2023



Tầm Nhìn: Thúc Đẩy Công Bằng Kinh Tế

United Way of Massachusetts Bay (United Way) tập trung vào việc thúc đẩy một khu vực công bằng về kinh tế, nơi tất cả mọi người đều có quyền tiếp cận cơ hội, và sự thịnh vượng được chia sẻ giữa các chủng tộc và sắc tộc. Chúng tôi không vội vàng đặt ra tầm nhìn này. Nó phát triển từ cam kết của chúng tôi đối với cộng đồng và người dân - tất cả mọi người - để mang đến sự hiểu biết, nguồn lực phong phú và sôi nổi. Nó cũng xuất phát từ sự công nhận rằng trong khu vực của chúng tôi, vẫn tồn tại sự chênh lệch đáng kể giữa các chủng tộc và sắc tộc đối với những chỉ số chính về sức khỏe tài chính.

Thúc đẩy công bằng kinh tế là một tầm nhìn bao quát. United Way đã tập trung vào bốn con đường dẫn đến sự khỏe mạnh về tài chính.

Con Đường Dẫn Đến Sự Khỏe Mạnh về Tài Chính

Hòa Nhập Kinh Tế và Phát Triển Sự Thịnh Vượng: Nâng cao sức khỏe tài chính và khả năng hòa nhập bằng cách cung cấp quyền tiếp cận các dịch vụ, nguồn lực và công cụ giúp các cá nhân tăng thu nhập, xây dựng tín dụng và tiết kiệm cũng như giảm nợ.

Các Chương Trình Giáo Dục Sớm và Ngoài Giờ Học (EOST): Cung cấp các chương trình giáo dục sớm và Ngoài Giờ Học có chất lượng cao, giá cả phải chăng, cho phép người chăm sóc làm việc và học tập, đồng thời mang đến cho trẻ em và thanh thiếu niên cơ hội học hỏi, phát triển và khám phá sở thích của mình.

Lộ Trình Giáo Dục và Nghề Nghiệp cho Thanh Thiếu Niên: Thu hút thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16-24, những người không được đi học và đi làm, tham gia vào lộ trình giáo dục và nghề nghiệp.

Nhà Ở An Toàn và Ổn Định: Tăng số lượng và khả năng tiếp cận nhà ở an toàn và ổn định cũng như các dịch vụ liên quan.

Trong đại dịch COVID, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng bốn con đường dẫn đến sự khỏe mạnh về tài chính này đã duy trì và hỗ trợ nền kinh tế trong khu vực của chúng ta. Trong bảy năm tới, United Way sẽ tập trung vào việc tăng cường khả năng tiếp cận bốn con đường này, đặc biệt là đối với những nhóm dân thường chịu thiệt thòi. Điều này sẽ yêu cầu việc thay đổi hệ thống bằng cách đầu tư vào các nguồn lực và dịch vụ, phát triển bằng chứng về những hoạt động hiệu quả và những việc cần thay đổi, đồng thời triển khai các giải pháp trên quy mô mở rộng.

Nhu Cầu Cấp Thiết về Thúc Đẩy Công Bằng Kinh Tế

United Way có ba vai trò trong việc thúc đẩy công bằng kinh tế. **Chúng tôi tiếp cận mọi người ở mọi lĩnh vực** – thành viên cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và các nhà hoạch định chính sách – đồng thời hướng đến xây dựng ý chí cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia vào các vấn đề cấp bách nhất của khu vực. **Chúng tôi đóng góp vào việc xây dựng phong trào**, gây ảnh hưởng đến chính sách và kể chuyện truyền cảm hứng. **Chúng tôi đầu tư các nguồn lực mà chúng tôi huy động**

được cho những mối quan hệ đối tác tập trung vào tác động với các tổ chức phi lợi nhuận, mở rộng các chương trình đã được kiểm chứng, hỗ trợ các liên minh hiện có và phát triển các biện pháp ứng phó linh hoạt trước khủng hoảng. Chúng tôi đạt được hiệu quả cao nhất khi khai thác sức mạnh của cộng đồng và kết nối các đối tác của mình với nhau. Cùng nhau, chúng tôi hướng tới giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của sự bất bình đẳng, tạo ra sự thay đổi lâu dài cho tất cả người dân trong khu vực của chúng tôi.

Thay vì xử lý các vấn đề của sự bất công, chẳng hạn như nghèo đói và bất ổn tài chính, United Way tập trung vào việc thay đổi các hệ thống và chính sách tạo ra sự bất công này. Trong Phụ Lục A, bạn sẽ tìm thấy một số chỉ số mà chúng tôi đang theo dõi. Đó không phải là những chỉ số duy nhất mà chúng tôi theo dõi – thậm chí chúng cũng không phải là những chỉ số tốt nhất liên quan đến sự khỏe mạnh về tài chính tổng thể. Tuy nhiên, chúng cho thấy nền kinh tế của chúng ta đang không thực hiện được cam kết về tính hòa nhập. Chúng cũng giúp cung cấp thông tin về những giải pháp sẽ mở rộng con đường dẫn đến sự khỏe mạnh về tài chính.

Các Cơ Hội Tài Trợ Hiện Tại

Với Yêu Cầu Quan Hệ Đối Tác (RFP) này, United Way muốn xác định một tập hợp các tổ chức để đầu tư nhiều năm, không hạn chế, tập trung vào hoạt động dịch vụ trực tiếp hoặc chính sách công. Phần sau đây phác thảo các nhóm dân số và cộng đồng ưu tiên, đồng thời xác định rõ hơn các hoạt động chính sách công và dịch vụ trực tiếp mà chúng tôi sẽ tài trợ. Chúng tôi dự đoán trước các cơ hội tài trợ bổ sung cho những tác động mang tính tập thể và hành động cấp cơ sở trong tương lai cũng như cơ hội bổ sung cho các đối tác cung cấp dịch vụ trực tiếp hoặc chính sách công mới trong năm thứ ba và thứ năm.

United Way dự kiến sẽ sử dụng khuôn khổ này trong bảy năm, với các điều chỉnh tăng hoặc giảm dự kiến trong năm thứ ba và thứ năm. Các phần thưởng tài trợ ban đầu sẽ có hiệu lực trong hai năm với số tiền mỗi năm như sau:

- Các tổ chức cung cấp dịch vụ trực tiếp: \$50,000, \$100,000, hoặc \$200,000
- Các tổ chức chính sách công: \$50,000 hoặc \$100,000

Nhóm Dân Số Ưu Tiên: Đầu Tư vào Con Người

United Way sẽ đầu tư vào các tổ chức tập trung vào những nhóm dân số dễ bị tổn thương về kinh tế — mong muốn đạt được sự khỏe mạnh về tài chính mặc dù có các rào cản mang tính hệ thống trong lịch sử liên quan đến phân biệt chủng tộc. Chúng tôi sẽ ưu tiên đầu tư vào những tổ chức tập trung vào cộng đồng Người Da Đen và La-tinh, đồng thời ưu tiên đầu tư vào các tổ chức phục vụ những người thuộc các chủng tộc và sắc tộc khác nhau với trải nghiệm sống khác nhau gây nên các rào cản mang tính cấu trúc. Chúng tôi cung cấp các ví dụ về những trải nghiệm sống khác nhau này trong bảng hoạt động dưới đây.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ đầu tư vào việc xây dựng khả năng lãnh đạo đa dạng trong khu vực của mình, ưu tiên tài trợ cho các tổ chức cam kết thúc đẩy sự đa dạng, công bằng, hòa nhập, thuộc về và bình đẳng bằng cách duy trì ban lãnh đạo đại diện. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên các tổ chức được dẫn dắt bởi các nhà lãnh đạo cấp cao và hội đồng quản trị là Người Da Đen, La-tinh, đa chủng tộc; các tổ chức có chiến lược rõ ràng để

thu hẹp khoảng cách về công bằng giữa các chủng tộc và sắc tộc; và các nhà lãnh đạo đã phát triển văn hóa hợp tác bắt nguồn từ tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Cộng Đồng Ưu Tiên: Đầu Tư vào Khu Vực

United Ways được thành lập để phục vụ một khu vực cụ thể. Khu vực của chúng ta rất rộng, bao gồm Greater Boston và phần lớn phía đông Massachusetts, và người dân trong khu vực của chúng ta có trách nhiệm thúc đẩy sự thịnh vượng chung trên khắp các khu phố và cộng đồng của mình. Một số cộng đồng trong số này từ lâu đã gặp phải tình trạng đầu tư dưới mức vào sự khỏe mạnh của người dân và để khắc phục vấn đề này, United Way sẽ tập trung nguồn tài trợ của mình vào một nhóm 12 cộng đồng ưu tiên đã bị tổn hại đặc biệt do đầu tư dưới mức, thể hiện qua việc họ có mức độ nghèo đói cao. Đó là các cộng đồng **Boston (đặc biệt là Dorchester, East Boston, Hyde Park, Mattapan, and Roxbury), Cambridge, Chelsea, Haverhill, Lawrence, Lowell, Lynn, Malden, Quincy, Revere, Salem, và Taunton**. 12 cộng đồng này là nơi sinh sống của 2/3 số người sống dưới ngưỡng nghèo trong khu vực của chúng ta, khiến chúng trở thành những khu vực quan trọng để tập trung đầu tư nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng chung.

- **Để hội đủ điều kiện nhận tài trợ cho dịch vụ trực tiếp**, tổ chức nộp đơn phải phục vụ tại một hoặc nhiều cộng đồng ưu tiên hoặc có đa số người tham gia chương trình cư trú tại các cộng đồng ưu tiên.
- **Để hội đủ điều kiện nhận tài trợ cho chính sách công**, tổ chức nộp đơn phải thu hút được một số lượng đáng kể những người cư trú trong các cộng đồng ưu tiên tham gia vào việc phát triển và vận động cho sự thay đổi.

United Way cũng có mối quan hệ chặt chẽ ở các thành phố và thị trấn khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với họ theo nhiều cách khác, bao gồm làm việc trong các liên minh và nỗ lực lập kế hoạch khu vực để mở rộng quy mô sẵn có của bốn con đường dẫn đến sự khỏe mạnh về tài chính.

Các Hoạt Động Dịch Vụ Trực Tiếp

Các tổ chức nộp đơn hội đủ điều kiện là các tổ chức phi lợi nhuận cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ sau:	
Hòa Nhập Kinh Tế và Phát Triển Sự Thịnh Vượng	<p>Các dịch vụ được cá nhân hóa giúp trao quyền cho thành viên cộng đồng và giúp họ đạt được các mục tiêu tài chính của mình cũng như sự khỏe mạnh về tài chính. Các hoạt động bao gồm hướng dẫn về tài chính, xây dựng tín dụng và phát triển tài sản, với trọng tâm là các dịch vụ tích hợp với các chương trình phát triển lực lượng lao động.</p> <p><i>Nhóm Dân Số Ưu Tiên: Những người có thu nhập và tài sản hạn chế và những người khác đang gặp khó khăn trong việc ổn định tài chính, chẳng hạn như người nhập cư, người tị nạn và các cá nhân không có giấy tờ; những người lao động được trả lương thấp, bao gồm các giáo viên mầm non và trong chương trình Ngoài Giờ Học cũng như một số nhân viên của các tổ chức phi lợi nhuận; thanh thiếu niên, đặc biệt là những người không được đi học/đào tạo/làm việc; các cá nhân phải chịu gánh nặng về chi phí nhà ở, chăm sóc trẻ em hoặc mắc nợ không đủ khả năng chi trả.</i></p>
Các Chương Trình Giáo Dục Sớm và Ngoài Giờ Học	<p>Các chương trình giáo dục sớm và Ngoài Giờ Học hỗ trợ sự phát triển lành mạnh và chương trình giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên. Các hoạt động bao gồm cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và trẻ học mẫu giáo, cũng như các chương trình trước và sau giờ học và chương trình học hè cho thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học.</p> <p><i>Nhóm Dân Số Ưu Tiên: Những người có thu nhập và tài sản hạn chế cũng như những người ít có khả năng tiếp cận chương trình EEOST, chẳng hạn như người nhập cư, người tị nạn và các cá nhân không có giấy tờ; những người vô gia cư hoặc không có nhà ở ổn định; những người liên quan đến các hệ thống như Bộ Dịch Vụ Thanh Niên (DYS), Bộ Trẻ Em & Gia Đình (DCF), hoặc liên quan đến tòa án.</i></p>
Lộ Trình Giáo Dục và Nghề Nghiệp cho Thanh Thiếu Niên	<p>Các chương trình thu hút và hỗ trợ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16-24, những người không được đi học và đi làm, tham gia vào lộ trình giáo dục và nghề nghiệp. Các hoạt động bao gồm phát triển lực lượng lao động, lập chương trình giáo dục, hướng dẫn và các dịch vụ liên quan.</p> <p><i>Nhóm Dân Số Ưu Tiên: Thanh thiếu niên đang gặp tình trạng vô gia cư hoặc nhà ở không ổn định; có liên quan đến các hệ thống như hệ thống tư pháp, DHS hoặc DCF; đang mang thai hoặc là người chăm sóc; người nhập cư và người tị nạn, bao gồm cả những cá nhân không có giấy tờ; người khuyết tật; người có hệ thần kinh khác biệt; LGBTQIA+.</i></p>
Nhà Ở An Toàn và Ổn Định	<p>Các biện pháp can thiệp để thay đổi tình trạng không ổn định về nhà ở và góp phần làm cho tình trạng vô gia cư xảy ra ít, ngắn hạn và không tái diễn. Các hoạt động bao gồm dịch vụ phòng ngừa và ổn định phù hợp với mô hình Ưu Tiên Nhà Ở.</p> <p><i>Nhóm Dân Số Ưu Tiên: Các cá nhân, gia đình và thanh thiếu niên có nguy cơ sắp mất nhà ở hoặc đang trải qua chu kỳ nhà ở không ổn định và tình trạng vô gia cư gây tổn thương, chẳng hạn như phải sống “chung” hoặc chịu gánh nặng chi phí quá lớn; những người cần nhiều dịch vụ, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe; và những người có liên quan đến các hệ thống, như DHS, DCF hoặc liên quan đến tòa án.</i></p>

Các Hoạt Động Chính Sách Công

Các tổ chức được tài trợ trong lĩnh vực chính sách công sẽ tham gia vào các hoạt động bao gồm:	
<ul style="list-style-type: none"> • Xây dựng các giải pháp chính sách dựa trên trải nghiệm của cộng đồng và các bằng chứng từ nghiên cứu khác. • Huy động và khích lệ các cá nhân và cộng đồng tham gia tác động đến các ưu tiên và chính sách công. • Thay đổi chiến lược về chính sách công bằng cách cung cấp cơ hội lãnh đạo cho những thành viên cộng đồng có trải nghiệm sống. • Thực hiện diễn thuyết công khai bằng cách nâng cao nhận thức về những vấn đề mà United Way đang giải quyết. • Xây dựng ý chí cộng đồng về các giải pháp bằng cách tạo điều kiện hợp tác liên ngành để ủng hộ những thay đổi trong chính sách và thực tiễn. • Xây dựng kiến thức chung về năng lực, nhu cầu và tác động của hệ thống đối với các nhóm dân số dễ bị tổn thương về kinh tế bằng cách hợp tác với các cơ quan công và nhà nghiên cứu để giúp dữ liệu liên quan dễ tiếp cận hơn. 	
Các hoạt động chính sách công này sẽ tập trung vào một hoặc nhiều mục tiêu sau:	
<i>Hòa Nhập Kinh Tế và Phát Triển Sự Thịnh Vượng</i>	Thúc đẩy hòa nhập kinh tế và phát triển sự thịnh vượng, chẳng hạn như mở rộng khả năng tiếp cận các cơ hội tín dụng và tiết kiệm cho những cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ và tăng cường bảo vệ chống lại các hoạt động tài chính nhằm mục đích bóc lột.
<i>Các Chương Trình Giáo Dục Mầm Non và Ngoài Giờ Học</i>	Nâng cao chất lượng, khả năng tiếp cận và khả năng chi trả của các chương trình EEOST, ủng hộ đầu tư công phù hợp và giảm gánh nặng chi phí cho các gia đình theo cách bền vững.
<i>Lộ Trình Giáo Dục và Nghề Nghiệp cho Thanh Thiếu Niên</i>	Xóa bỏ các rào cản tiếp cận giáo dục và nghề nghiệp cho thanh thiếu niên chịu nhiều thiệt thòi nhất, bao gồm những người đang gặp tình trạng vô gia cư hoặc nhà ở không ổn định; có liên quan đến các hệ thống như hệ thống tư pháp, DYS hoặc DCF; đang mang thai hoặc là người chăm sóc; người nhập cư và người tị nạn, bao gồm cả những cá nhân không có giấy tờ; người khuyết tật; người có hệ thần kinh khác biệt; LGBTQIA+.
<i>Nhà Ở An Toàn và Ổn Định</i>	Thúc đẩy các giải pháp góp phần chấm dứt và ngăn chặn tình trạng vô gia cư, chẳng hạn như mở rộng khả năng tiếp cận các phương pháp phòng ngừa và nhà ở giá cả phải chăng kết hợp với các dịch vụ phối hợp cho nhóm dân số bị thiệt thòi.

Quan Hệ Đối Tác của United Way

Quan hệ đối tác luôn là một phần thiết yếu của United Way. Chúng tôi coi trọng quan hệ đối tác vì chúng tôi biết—và tổ chức của chúng tôi được thành lập dựa trên ý tưởng—rằng các tổ chức sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi cùng nhau hướng tới một loạt các mục tiêu chung. Việc thúc đẩy công bằng kinh tế cho mọi người dân đòi hỏi chúng tôi phải làm việc trong các mạng lưới, tạo ra một chương trình nghị sự chung, thực hiện hành động tập thể và điều phối các hoạt động để thúc đẩy thay đổi hệ thống. Trong phần bên dưới, chúng tôi phác thảo các lĩnh vực thay đổi hệ thống mà chúng tôi sẽ theo dõi khi cộng tác với các đối tác của mình, những đặc điểm mà chúng tôi đang tìm kiếm ở các đối tác tiềm năng và những cách mà United Way dự định đóng góp với tư cách là đối tác.

Thay Đổi Hệ Thống

United Way sẽ tài trợ cho các tổ chức hoạt động vì sự công bằng kinh tế và tận dụng các chương trình và nguồn lực của họ để góp phần thay đổi hệ thống. Các tổ chức này đặt thành công của chính họ là thành công của cộng đồng và nêu rõ vai trò của họ trong việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của bất công về kinh tế. Sau đây là những giải thích tóm tắt về các lĩnh vực thay đổi hệ thống mà chúng tôi sẽ theo dõi và cách quan hệ đối tác giữa United Way và các tổ chức phi lợi nhuận có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi trong những lĩnh vực này.

- **Nâng Cao Hiểu Biết về Công Bằng Kinh Tế:** Thúc đẩy sự hiểu biết xung quanh các vấn đề về công bằng là yếu tố cần thiết để xây dựng ý chí cộng đồng đối với các giải pháp thúc đẩy công bằng kinh tế. Để nâng cao nhận thức về các vấn đề công bằng, United Way hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận có chung tầm nhìn với chúng tôi về công bằng kinh tế, sử dụng khung tài sản một cách nhất quán khi mô tả công việc của họ và đóng góp thông điệp đó vào diễn thuyết công khai.
- **Ý Kiến của Cộng Đồng:** Nâng cao ý kiến của cộng đồng là yếu tố rất quan trọng để đạt được sự thay đổi có ý nghĩa trong tổ chức và hệ thống nhằm hướng tới công bằng kinh tế. United Way hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận cho phép thành viên cộng đồng tham gia vào việc đưa ra quyết định và đảm bảo các quan điểm và trải nghiệm của cộng đồng được tích hợp vào việc thiết kế và thực hiện chương trình. Họ tạo cơ hội cho các thành viên cộng đồng phát triển thành những nhà lãnh đạo và chia sẻ trải nghiệm của họ với các nhà hoạch định chính sách.
- **Sử Dụng và Chia Sẻ Dữ Liệu:** Chỉ có thể đạt được công bằng kinh tế khi những người đưa ra quyết định hợp tác với cộng đồng để thu thập và sử dụng dữ liệu chất lượng nhằm thiết kế và liên tục cải thiện các chương trình và dịch vụ. United Way hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận có văn hóa sử dụng dữ liệu và bằng chứng để cung cấp thông tin cho hoạt động của chính họ và ủng hộ việc cải thiện khả năng tiếp cận nguồn lực cũng như tác động trong cộng đồng. Trải nghiệm của những người mà họ định giúp đỡ là nguồn dữ liệu và bằng chứng thiết yếu.
- **Phối Hợp, Hợp Tác và Cộng Tác:** Thúc đẩy công bằng kinh tế đòi hỏi các tổ chức trong toàn hệ thống và các ngành có chung tầm nhìn và cùng nhau giải quyết các vấn đề. United Way hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận thường xuyên cộng tác trong các sáng kiến và mạng lưới liên ngành với các cơ quan công, tổ chức cộng đồng như trường học hoặc bệnh viện, liên minh cư dân cấp cơ sở, doanh nghiệp hoặc tổ chức từ thiện. Các cơ quan điều phối này đảm bảo rằng các nguồn lực và dịch vụ được triển khai theo cách thúc đẩy công bằng kinh tế bền vững, hiệu quả hoặc công bằng hơn.
- **Các Khoản Tài Trợ và Nguồn Lực Giúp Mở Rộng Quy Mô và Duy Trì:** Để tăng cường tính bền vững của các nỗ lực can thiệp và thay đổi hệ thống hiệu quả, United Way hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận điều chỉnh nỗ lực của họ cho phù hợp với những bên khác để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ và ủng hộ các nguồn tài trợ mới và mở rộng nhằm mở rộng quy mô và duy trì các giải pháp hợp tác đó.
- **Chính Sách, Thực Tiễn và Năng Lực của Hệ Thống:** Thay đổi các luật, quy định, chính sách và thông lệ có hại là một thành phần quan trọng trong việc thúc đẩy công bằng kinh tế. United Way hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận thực

hiện và ủng hộ các chính sách và thực tiễn giúp Hòa Nhập Kinh Tế và Phát Triển Sự Thịnh Vượng, Các Chương Trình Mầm và Ngoài Giờ Học, Lộ Trình Giáo Dục và Nghề Nghiệp cho Thanh Thiếu Niên, và Nhà Ở An Toàn và Ổn Định trở nên dễ tiếp cận hơn cho các nhóm dân số yếu thế trong lịch sử.

Là một đối tác trong những nỗ lực này, chúng tôi dự định sử dụng các nguồn lực tổ chức của mình để thường xuyên triệu tập các tổ chức cung cấp dịch vụ trực tiếp và chính sách công, cùng với các tổ chức khác, cho những hoạt động sau:

- **Xây Dựng Phạm Vi:** Tập hợp các tổ chức làm việc về một vấn đề chung và xác định các hoạt động và/hoặc đảm bảo các khoản đầu tư sẽ thúc đẩy lĩnh vực này hướng tới kết quả hoặc tác động tốt hơn trên quy mô lớn.
- **Nghiên Cứu và Học Hỏi:** Thiết lập mối quan hệ lâu dài với các tổ chức nghiên cứu tập trung vào việc tìm hiểu và xây dựng bằng chứng cho các con đường dẫn đến sự khỏe mạnh về tài chính và định hình các khuyến nghị về chính sách hoặc thực tiễn.
- **Chính Sách:** Lãnh đạo hoặc tham gia vào các liên minh và nỗ lực tập thể để thúc đẩy sự thay đổi trong khu vực công.
- **Xây Dựng Các Câu Chuyện Truyền Cảm Hứng:** Kể những câu chuyện xây dựng ý chí cộng đồng về công bằng kinh tế bằng cách nêu bật nguyện vọng, sự sáng tạo của cộng đồng chúng ta và những rào cản mà họ gặp phải khi tiếp cận các con đường dẫn đến sự khỏe mạnh về tài chính.
- **Ý Kiến của Cộng Đồng:** Tạo cơ hội cho các nhóm dân số và cộng đồng ưu tiên cung cấp ý kiến đóng góp cho các hoạt động hoạch định chính sách và chương trình, đồng thời thúc đẩy các thành viên cộng đồng thu thập dữ liệu về cộng đồng của họ để có thể định hình các quyết định về chính sách và chương trình.

Hậu Cần & Hỗ Trợ về Đơn Đăng Ký

Bước 1: RFP này dành cho tất cả những tổ chức phi lợi nhuận nộp đơn và hội đủ điều kiện sau khi hoàn thành biểu mẫu điều kiện hội đủ.

Bước 2: Các kế hoạch đề xuất đầy đủ phải được hoàn thành và gửi dưới dạng điện tử thông qua cơ sở dữ liệu quản lý tài trợ của United Way, Survey Monkey Apply (Smapply), trước 5 giờ chiều theo giờ EDT, ngày 14 tháng 7 năm 2023. United Way sẽ chỉ xem xét các kế hoạch đề xuất được gửi trước thời hạn này, thông qua Smapply và với tất cả các tệp đính kèm bắt buộc.

Hỗ Trợ và Khung Thời Gian cho Tổ Chức Nộp Đơn

Nhân viên của United Way sẽ sẵn sàng hỗ trợ các tổ chức nộp đơn, bao gồm thông qua các cuộc trò chuyện, các buổi cung cấp thông tin và giờ hành chính. Những cơ hội này là tùy chọn và không phải là một phần của bất kỳ đánh giá nào. Ngoài ra, quý vị có thể gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật hoặc các câu hỏi khác phát sinh trong khi hoàn thành đơn đăng ký tới CIHelpDesk@supportunitedway.org.

Tuần ngày 8 tháng 5	Phát hành Mẫu Yêu Cầu Quan Hệ Đối Tác và Điều Kiện Hội Đủ
Tuần ngày 15 tháng 5	Mở nền tảng Smapply cho các tổ chức hội đủ điều kiện
Ngày 23 tháng 5 và ngày 6 tháng 6	<p>Các Buổi Cung Cấp Thông Tin: Hai buổi cung cấp thông tin giống hệt nhau sẽ mô tả các tiêu chí hội đủ điều kiện, cung cấp chi tiết về các định nghĩa và thuật ngữ chính cũng như mô tả quy trình RFP. Chúng tôi sẽ phát bản ghi chép các buổi cung cấp thông tin đó cho từng người đăng ký.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 giờ chiều ngày 23 tháng 5 Đăng ký tại đây • 12 giờ trưa ngày 6 tháng 6 Đăng ký tại đây
Tháng 6	Các Cuộc Trò Chuyện 1:1: Các tổ chức hội đủ điều kiện sẽ được mời xếp lịch trò chuyện trong 30 phút với nhân viên của United Way để khám phá quan hệ đối tác, thảo luận về các cơ hội tài trợ và đặt câu hỏi về hậu cần cho đơn đăng ký.
Ngày 26 và 20 tháng 6, Ngày 10 và 13 tháng 7	Giờ Làm Việc: Mở cửa tiếp đón các tổ chức hội đủ điều kiện vào ngày 26 tháng 6, ngày 29 tháng 6, ngày 10 tháng 7 và ngày 13 tháng 7 từ 12 giờ trưa đến 1 giờ 30 phút chiều. Nhân viên của United Way sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi. Đăng ký tại đây
Ngày 14 tháng 7	Các kế hoạch đề xuất đầy đủ phải được gửi qua cơ sở dữ liệu quản lý tài trợ của United Way, Survey Monkey Apply (Smapply), trước 5 giờ chiều theo giờ EDT, ngày 14 tháng 7 năm 2023.
Ngày 19 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8	Nhân viên của United Way đánh giá như mô tả bên dưới

Ngày 7 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9	Cộng Đồng xem xét, như mô tả bên dưới
Tháng 10 năm 2023	Thông báo cho các tổ chức nộp đơn

Đánh Giá của Cộng Đồng và Đưa Ra Quyết Định

United Way nâng cao ý kiến của cộng đồng bằng cách thu hút sự tham gia của các nhóm đánh giá bao gồm những người sống trong 12 cộng đồng ưu tiên của chúng tôi và những người có trải nghiệm sống phù hợp với ít nhất một trong bốn con đường dẫn đến sự khỏe mạnh về tài chính, như đã nêu ở trên. Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2023, United Way sẽ sắp xếp để những người đánh giá cộng đồng gặp gỡ theo nhóm và đánh giá các kế hoạch đề xuất. Một số nhóm sẽ tập trung vào các kế hoạch đề xuất từ khu vực địa phương của họ, chẳng hạn như Merrimack Valley hoặc North Shore. Các nhóm khác sẽ được sắp xếp đánh giá theo các con đường dẫn đến sự khỏe mạnh về tài chính. Ví dụ: các kế hoạch đề xuất cho những chương trình giải quyết các lộ trình dành cho thanh thiếu niên sẽ do một nhóm thanh thiếu niên xem xét. United Way khuyến nghị các tác giả RFP nên coi những người đánh giá cộng đồng là đối tượng chính của kế hoạch đề xuất.

Nhân viên của United Way sẽ xác định những kế hoạch đề xuất phù hợp nhất với các ưu tiên được mô tả trong RFP này và chuyển tiếp chúng để cộng đồng xem xét và chấm điểm. Các nhóm đánh giá cộng đồng sẽ sử dụng thời gian của họ để cùng nhau thảo luận về các kế hoạch đề xuất và chia sẻ quan điểm của họ để cung cấp ý kiến đóng góp quan trọng cho quy trình tài trợ; họ không cần phải đạt được sự đồng thuận. Điểm đánh giá cá nhân sẽ được tổng hợp và sử dụng để tạo danh mục tài trợ cuối cùng cho nhóm lãnh đạo cấp cao và Hội Đồng Quản Trị của United Way phê duyệt. Chúng tôi có quyền cân bằng danh mục đầu tư để đảm bảo phân phối công bằng nguồn tài trợ cho các ưu tiên và cộng đồng.

Phụ Lục A: Các Chỉ Số về Công Bằng Kinh Tế

Massachusetts có một nền kinh tế mạnh mẽ. Mặc dù được xếp hạng cao về mức độ giàu có, nhưng Massachusetts lại không nhận ra tiềm năng của mình với tư cách là một nền kinh tế hòa nhập. Sự chênh lệch khá cao so với toàn quốc - và thậm chí so với các tiểu bang New England khác. Bảng sau đây minh họa các rào cản đối với cơ hội tài chính có sẵn và sự thịnh vượng chung giữa các chủng tộc và sắc tộc. Chúng tôi mời bạn tham khảo những chỉ số này hoặc các chỉ số ưa thích của riêng bạn khi bạn mô tả tầm nhìn của mình về công bằng kinh tế. Tất cả các chỉ số đều dành cho Massachusetts vào năm 2021, trừ khi có ghi chú khác.

<p>Các Chỉ Số về Sự Khỏe Mạnh về Tài Chính và Thịnh Vượng Chung</p> <ul style="list-style-type: none"> Chỉ 40% cư dân cho biết họ hài lòng với điều kiện tài chính hiện tại của mình.¹ Massachusetts có tỷ lệ bất bình đẳng về thu nhập cao nhất trong cả nước. Các hộ gia đình có thu nhập cao nhất (phân vị thứ 80) có thu nhập cao hơn gấp 5.68 lần so với các hộ có thu nhập thấp nhất (phân vị thứ 20).²
<p>Các Chỉ Số về Hòa Nhập Kinh Tế và Phát Triển Sự Thịnh Vượng</p> <ul style="list-style-type: none"> 81% cư dân da trắng và 56% cư dân da màu cho biết họ có ít nhất \$2,000 tiền tiết kiệm.³ 17% cư dân báo cáo có nợ phải trả. Mặc dù tỷ lệ này thấp hơn mức trung bình toàn quốc là 26%, nhưng các cộng đồng da màu có khả năng báo cáo nợ cao gấp đôi.⁴ Điểm tín dụng trung bình trong các cộng đồng người da màu là 677, so với 738 trên toàn tiểu bang.
<p>Các Chỉ Số về Các Chương Trình Giáo Dục Mầm Non và Ngoài Giờ Học</p> <ul style="list-style-type: none"> Vào năm 2022, chi phí chăm sóc trẻ trung bình cho 2 trẻ ở Massachusetts là 42% thu nhập hộ gia đình trung bình của tiểu bang.⁵
<p>Các Chỉ Số về Lộ Trình Giáo Dục và Nghề Nghiệp cho Thanh Thiếu Niên</p> <ul style="list-style-type: none"> Vào năm 2020, 10.6% thanh niên trong độ tuổi 16-24 được coi là bị mất kết nối – không đi học hoặc không đi làm. 64% thanh thiếu niên bị mất kết nối cư trú ở khu vực Boston. Thanh thiếu niên người da đen (17%) và La-tinh (20.4%) phải đối mặt với tỷ lệ mất kết nối cao hơn so với thanh thiếu niên người da trắng (8.2%) và châu Á (4.9%).⁶
<p>Các Chỉ Số về Nhà Ở An Toàn và Ổn Định</p> <ul style="list-style-type: none"> Vào tháng 2 năm 2022, 18% thanh thiếu niên cho biết họ chỉ tự tin một chút hoặc không tự tin vào khả năng thanh toán tiền thuê nhà hoặc khoản trả góp tiếp theo đúng hạn. 18% hộ gia đình phải chịu gánh nặng chi phí lớn, phải chi từ 50% thu nhập hộ gia đình trở lên cho nhà ở.⁷ Những người được xác định là Người Da Đen, Người Mỹ gốc Phi, Người Châu Phi và Đa Chủng Tộc chiếm 41% dân số vô gia cư nhưng chỉ chiếm 12% tổng dân số.⁸

Kết Thúc Ghi Chú

¹ Lin, J. T., Bumcrot, C., Mottola, G., Valdes, O., Ganem, R., Kieffer, C., Lusardi, A., & Walsh, G. (2022). Khả Năng Tài Chính tại Hoa Kỳ: Những Điểm Nổi Bật từ Nghiên Cứu Khả Năng Tài Chính Quốc Gia của Quỹ FINRA (Phiên Bản thứ 5). Quỹ Giáo Dục Nhà Đầu Tư FINRA www.FINRAFoundation.org/NFCSReport2021.

² Phân tích Xếp Hạng Sức Khỏe của Hoa Kỳ của Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ, Khảo Sát Cộng Đồng Hoa Kỳ, United Health Foundation, AmericasHealthRankings.org. Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2023.

³ Mingli Zhong, Aaron R. Williams, Alexander Carther, Breno Braga, và Signe-Mary McKernan. 2022. “Bảng Theo Dõi Sức Khỏe Tài Chính và Sự Thịnh Vượng: Bức Tranh Địa Phương về Tình Hình Tài Chính của Cư Dân.” Có thể xem tại <https://apps.urban.org/features/financial-health-wealth-dashboard>.

⁴ Nợ tại Hoa Kỳ: Bản Đồ Tương Tác, Viện Đô Thị. Cập nhật mới nhất ngày 23 tháng 6 năm 2022. Truy cập tháng 3 năm 2023.

⁵ Ibid.

⁶ Lewis, Kristen. Một Năm Gián Đoạn: Sự Xuất Hiện của Covid-19 Đã Ảnh Hưởng Đến Sự Mất Kết Nối của Thanh Thiếu Niên Như Thế Nào. New York: Biện Pháp của Mỹ, Hội Đồng Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội, 2022.

⁷ Khảo Sát về Nhà Ở của Người Mỹ của Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ (AHS) 2021.

⁸ Bảng Theo Dõi Công Cộng về Tập Hợp Dữ Liệu Tái Định Cư của Massachusetts, Quý 1, 2022.